

DANH MỤC BÀI VIẾT
HỘI THẢO "PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG
CỦA QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ"

STT	Tác giả	Tên bài đăng ký yếu	Ghi chú
1	TS. Lương Khải Ân	Giao dịch tín dụng phi truyền thống: Cơ hội và những thách thức đặt ra đối với ngành ngân hàng	
2	TS. Đào Mộng Điệp Thân Trọng Ngọc Trâm	Hoàn thiện các chế định cơ bản của Luật Thương mại trong mối tương quan với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động thương mại	
3	ThS. Nguyễn Thị Thái Hà	Hoàn thiện pháp luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu âm thanh	
4	ThS. Trần Huỳnh	Những điểm mới trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) về các biện pháp phòng vệ thương mại	
5	ThS. Nguyễn Thị Nga	Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Khung pháp lý còn nhiều bất cập	
6	ThS. Lê Mộng Thơ	Quy tắc, điều khoản bảo hiểm vật chất xe cơ giới của các doanh nghiệp bảo hiểm - Thực tiễn và hoàn thiện quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm	
7	ThS. Đào Thị Diệu Thương	Giao nộp tài liệu, chứng cứ trong vụ án tranh chấp về kinh doanh, thương mại	
8	Lê Thế Anh	Xác minh điều kiện thi hành bản án kinh doanh thương mại: Thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện	
9	Huỳnh Ngọc Chung	Áp dụng bộ luật dân sự và luật chuyên ngành trong giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng tại tòa án	
10	Nguyễn Thị Ngọc Diễm	Thực trạng pháp luật về trao quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp theo hình thức cho thuê đất và kiến nghị hoàn thiện	
11	Bùi Quang Huy	Thẩm định pháp lý trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) – Nhìn từ thực tiễn tại Việt Nam	
12	Hồ Thị Thanh Hải	Mô hình quản trị công ty theo pháp luật Việt Nam	
13	Lê Thị Hằng	Thực trạng pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và kiến nghị giải pháp hoàn thiện	
14	Trần Thị Huê	Đánh giá một số điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 về hoạt động cho thuê lại lao động	
15	Nguyễn Gia Lâm	Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Một số bất cập và kiến nghị giải pháp khắc phục.	
16	Phạm Tùng Lâm	Thực trạng áp dụng pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ & vừa và kiến nghị hoàn thiện	
17	Lại Thị Ngọc Liên	Quyền giao dịch quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước và một số kiến nghị	

18	Tô Thị Trúc Ly	Bình luận các quy định về chế định thử việc trong Bộ luật Lao động năm 2019	
19	Trần Ngọc Tuyết Nhi	Bình luận các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam	
20	Nguyễn Công Quan	Pháp luật thuế xuất khẩu nhập khẩu trong quá trình hội nhập	
21	Nguyễn Đăng Thành	Thực trạng quy định pháp luật về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và kiến nghị hoàn thiện	
22	Trần Thị Thanh Trúc	Vướng mắc phát sinh từ thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại của tòa án và kiến nghị hoàn thiện	
23	Lê Nguyễn Phương Trang	Thực trạng áp dụng quy định pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành	
24	Đỗ Hữu Trí	Quy định pháp luật về góp vốn thành lập hợp tác xã bằng quyền sở hữu trí tuệ thực trạng và kiến nghị hoàn thiện	
25	Đinh Thị Mộng Tuyết	Một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xét xử các tranh chấp hợp đồng tín dụng áp dụng biện pháp thế chấp tài sản và kiến nghị hoàn thiện	
26	Trần Minh Tuấn	Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử	
27	Phạm Hữu Vinh	Thực trạng và giải pháp tăng cao hiệu quả áp dụng pháp luật liên quan đến hợp đồng thương mại điện tử	
28	Nguyễn Thế Vọng	Bình luận các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về xử lý kỷ luật sa thải người lao động	